



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีชำระค่าธรรมเนียมค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. กำหนดค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรี ในกรณีปกติ

วันที่ชำระเงิน	สถานที่ชำระเงิน	กิจกรรมที่ปฏิบัติ
วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ถึง วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑	ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพฯ บริษัทเคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน	นิสิต นักศึกษาทุกระดับ สามารถชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาได้ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามรายละเอียดในใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินได้จากเว็บไซต์ <a href="http://mis.bsru.ac.th">http://mis.bsru.ac.th</a>

๒. กำหนดชำระเงินในเวลาที่ย่อนผัน ให้นักศึกษาดำเนินการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระหว่างวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามเวลาทำการ ที่กองคลัง อาคาร ๑๐๐ ปี ชั้น ๑

๓. การชำระตามข้อ ๒ นักศึกษาจะต้องเสียค่าปรับการชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด ตามอัตราที่ระบุไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ ค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าวันละ ๒๐ บาท แต่ทั้งนี้เมื่อรวมค่าปรับแล้วต้องไม่เกินภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท

๔. นิสิต นักศึกษาที่มีได้ดำเนินการชำระตามประกาศนี้ จะไม่มีผลการเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และจะต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ในการชำระเงินทุกครั้งนักศึกษาจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา และใบแจ้งการชำระเงินยื่นเป็นหลักฐานในการชำระเงิน หากมีการผิดพลาดที่เกิดจากการดำเนินการของนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา เกษมขมา  
อธิการบดี